



# Dibisyon ng Seguro ng Nevada

## Indibidwal na Form sa Pag-update

Kumpletuhin ang impormasyon sa ibaba para sa lisensyadong indibidwal na ang impormasyon ay babaguhin, pagkatapos ay i-scan at i-email ang form at lahat ng kinakailangang dokumentasyon sa [nevada.licensing@doi.nv.gov](mailto:nevada.licensing@doi.nv.gov) para sa pagproseso.

### KASALUKUYANG IMPORMASYON

Kasalukuyang Pangalan (I-print ang buong pangalan ng may lisensya na <b>kasalukuyang ipinapakita sa lisensya</b> )	Lisensya ng Nevada Blg.
Lagda ng May Lisensya o Awtorisadong Tao	Petsa

**Kailangan kong i-update ang aking (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop at ibigay ang kasalukuyan at itinatamang impormasyon sa ibaba):**

#### Pangalan

Kasalukuyang Pangalan sa File ( <i>Apelyido, Pangalan, GI, Jr/Sr</i> )	Current Name on File ( <i>Last, First, GI, Jr/Sr</i> )
--	--

- Dapat ilakip ng Indibidwal na Residente ng Nevada ang kasalukuyang kopya ng na-update na lisensya sa pagmamaneho, card ng pagkakakilanlan na may larawan na inisyu ng pamahalaan, pasaporte, o dokumento mula sa hukuman na nagpapatunay ng pagbabago ng pangalan.
- Dapat ilakip ng Indibidwal na Hindi Residente ang dokumentasyon na nagpapatunay na ang pagbabago ng pangalan ay narehistro na sa kagawaran ng seguro ng kanyang estadong pinaninirahan.
- Dapat magsumite ng mga indibidwal na kinakailangang magpanatili ng surety bond para sa lisensya ng surety bond rider mula sa kompanyang nagbigay ng bond, na kinabibilangan ng pagpapalit ng pangalan.

#### Petsa ng Kapanganakan

Petsa ng Kapanganakan sa File	Tamang Petsa ng Kapanganakan
-------------------------------	------------------------------

- Dapat magsumite ang mga Residenteng at Hindi Residenteng Indibidwal ng kasalukuyang kopya ng kanilang lisensya sa pagmamaneho, card ng pagkakakilanlan na may larawan na inisyu ng gobyerno, o pasaporte.

#### Numero ng Social Security

Numero ng Social Security sa File	Tamang Numero ng Social Security
-----------------------------------	----------------------------------

- Dapat magsumite ang mga Residente at Hindi Residenteng Indibidwal ng kopya ng kanilang social security card at kasalukuyang kopya ng kanilang lisensya sa pagmamaneho, card ng pagkakakilanlan na may larawan na inisyu ng pamahalaan, o pasaporte; dapat magtugma ang pangalan sa parehong dokumento.

#### Pambansang Numero ng Prodyuser (National Producer Number, NPN)

Pambansang Numero ng Prodyuser (National Producer Number, NPN) sa File	Tamang Pambansang Numero ng Prodyuser (National Producer Number, NPN)
--	---

#### Adres ng Tirahan sa Bagong Estado (ang mga update sa estado ay dapat gawin sa pamamagitan ng [Sircon.com](http://Sircon.com) o [NIPR](http://NIPR))

- Ang mga Bail Solicitor ay dapat naninirahan sa Nevada. Para sa lahat ng iba pang uri ng lisensya sa mga Residente ng Nevada, ang pagkakaroon ng tirahan sa labas ng estado ay maaaring mangailangan ng aplikasyon para sa lisensya ng Hindi Residente.
- Dapat munang i-update ng mga Indibidwal na Hindi Residente ang kanilang tirahan sa kanilang sariling estado at magbigay ng patunay, tulad ng kanilang na-update na lisensya mula sa estado kung saan sila naninirahan.
- Ilagay ang iyong bagong adres ng tirahan sa seksyong Kumpirmahin ang Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa ibaba.

**KUMPIRAHIN ANG IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN (ang impormasyong ito ay gagamitin para i-update ang rekord ng lisensyado):**

Numero ng Telepono:	Address ng Email		
Adres ng Tirahan ( <i>Pisikal na Adres</i> )	Lungsod	Estado	Zip
Adres ng Koreo/P.O Box	Lungsod	Estado	Zip
Adres ng Negosyo ( <i>Pisikal na Adres</i> )	Lungsod	Estado	Zip